

คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยบูรพาอบปรีญา
ปรัชญาคุณฐิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
พุทธศักราช 2542

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน สำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และสำเร็จปริญญาโททางสาธารณสุขศาสตร์และโรคเมืองร้อนจากมหาวิทยาลัยทูเลนประเทศสหรัฐอเมริกา รับราชการครั้งแรกที่โรงพยาบาลศิริราชหลังจากนั้นได้ทำงานด้านบริหารและดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง ทั้งทางด้านการศึกษาและทางด้านการเมืองในกระทรวงศึกษาธิการ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษา อธิบดีกรมพลศึกษาและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทางด้านมหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองอธิการบดีวิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังเคย ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย

ทางด้านการเมือง ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน เคยดำรงตำแหน่งเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และวุฒิสมาชิก

จากการที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านการแพทย์ ด้านพลานามัยและด้านการศึกษาอย่างดียิ่ง จึงได้เป็นผู้ริเริ่มนำหลักวิชาวิทยาศาสตร์และการแพทย์มาประยุกต์กับวิชาพลศึกษา ทำให้เกิดการพัฒนาวิชาพลศึกษาแผนใหม่ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จนได้ชื่อว่าเป็นบิดาของการพลศึกษาสมัยใหม่ที่ริเริ่มตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษาขึ้น 18 แห่ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นผู้บุกเบิกจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นกำลังสำคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านเป็นผู้ริเริ่มให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาในโรงเรียน ได้สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการที่เกี่ยวกับสุขภาพ พลานามัย ทั้งในทางวิชาการและการปฏิบัติ เช่น จัดตั้งศูนย์สรีรศาสตร์และบริหารร่างกาย ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์กีฬา งานทดสอบสมรรถภาพ คลินิกการกีฬากรมพลศึกษา เป็นต้น

ด้วยความสามารถและเกียรติคุณอันเป็นที่ประจักษ์ดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาศรีคุณฐิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป